

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
และการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (RTI)
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทีม อ.เมืองมหาสารคาม และ อ.กันทรวิชัย ที่ดำเนินการดังนี้ ๑) ดำเนินการออกสอบสวนโรค ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ และค้นหากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบถ้วน ๒) ดำเนินการค้นหา ติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ครบถ้วน ๓) ดำเนินการค้นหาและประเมินสถานที่เสี่ยง ตาม Time line ให้ครบถ้วนทุกแห่ง เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ ๔) ให้ติดตาม Home Quarantine กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ ให้ครบทุกรายอย่างเคร่งครัด	- อ.เมืองมหาสารคาม - อ.กันทรวิชัย
๒	ให้ทีม SERT ออกตรวจประเมิน ติดตามการปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของร้านอาหาร/สถานประกอบการที่ปรากฏใน Time line ผู้ป่วยโรคโควิด-19 (รายที่ ๒๓-๓๑) ให้ครบถ้วน	- ทีม SERT
๓	กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ขอ ให้เพิ่มทีม Health volunteers response Team (HVRT) เพื่อให้ อสม. ดำเนินการเคาะประตูบ้าน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และให้ อสม. ดำเนินการเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีน มอบกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ดำเนินการจัดทำสรุปเป็น One page และรายงานทุกวัน	- กลุ่มงาน สสป. - ทุกอำเภอ
๔	ให้ทีม Case Management วางแผนจัดอัตรากำลังทุกโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงานที่ cohort ward ของโรงพยาบาลคู่ครั้ง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป	ทีม Case Management
๕	ให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมทีม CDCU หากมีการร้องขอบุคลากรให้ไปช่วยปฏิบัติงานในอำเภอที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ ๑) อำเภอแกดำ ๒) อำเภอนาเชือก ๓) อำเภอวาปีปทุม ๔) อำเภอเชียงยืน	ทุกอำเภอ
๖	ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มาปฏิบัติงานช่วย สสอ.เมือง ในการจัดทำข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมือง และมอบกลุ่มงาน HR จัดทำคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ	- กลุ่มงาน HR

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ณ

